

ขอนแก่นคึกคักเตรียมนโยบายเพื่อไทย คนแห่งสมัครงานหวังค่าแรง 15,000 บาท/ด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอนุกุล ตังคณานุกูลชัย รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมจัดหางานขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น โดยเจ้าของผู้ประกอบการที่ได้มาเปิดบูธรับสมัครผู้ใช้แรงงานเข้ามาสมัครงานจำนวน 52 บูธ บริษัทจัดหางานรับสมัครเพื่อไปทำงานในประเทศต่าง ๆ โดยมีผู้ใช้แรงงานเป็นนักศึกษาจบใหม่ และบัณฑิตจบการศึกษามาหลายปีแล้ว ประมาณ 5,000 คน เข้าร่วมงานทำเพื่อสมัครงานตามที่มีบูธมาบริการอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ถือว่าเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลใหม่ที่มีค่าแรงขั้นต่ำระดับปริญญาตรี 15,000 บาท

นายอนุกุล กล่าวอีกว่า ในปัจจุบันภาวะตลาดแรงงานในประเทศยังประสบปัญหาทั้งการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน สืบเนื่องจากการว่างงานไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นกำลังแรงงานได้รับการศึกษาสูงขึ้น ในขณะที่ตลาดแรงงานมีความต้องการกำลังแรงงานระดับล่าง รวมถึงระดับการศึกษาสายอาชีพ อีกส่วนหนึ่งกำลังแรงงานไม่รู้ว่าจะตลาดแรงงานอยู่ที่ไหนหรือเลือกสถานประกอบการ สถานที่ที่จะทำงาน ส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานเพิ่มมากขึ้น การจัดมหกรรมจัดหางานขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ปี 2554 เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานตลอดจนประชาชนที่ประสงค์จะหางานทำ ได้มีโอกาสพบกับนายจ้างโดยตรง สามารถเลือกสมัครงานกับนายจ้างหรือสถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกัน ขณะเดียวกันนายจ้างหรือสถานประกอบการสามารถพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครงานได้เป็น

จำนวนมากเช่นกัน ด้านนายเรืองยศ ตีวงกุล จัดหางานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ในการจัดกิจกรรมเปิดมหกรรมจัดหางานขอนแก่นครั้งนี้ เพื่อต้องการแก้ปัญหาการว่างงานใน จ.ขอนแก่น และในภาคอีสาน ซึ่งได้มีบริษัทต่าง ๆ มาเปิดบูธรับสมัครงานจำนวน 52 บริษัท 25 อาชีพ นอกจากนี้จัดหางาน จ.ขอนแก่น ได้มาร่วมงานรับสมัครเพื่อไปทำงานในประเทศต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 10 ประเทศ ในแถบเอเชียและยุโรป สำหรับแรงงานในภาคอีสาน หรือ ใน จ.ขอนแก่น ส่วนมากจะขาดแคลนในด้านสายการผลิตระดับล่างมากกว่า 10,000 อัตรา เมื่อมีบริษัทต่าง ๆ ได้แจ้งมาที่สำนักงานแรงงาน จ.ขอนแก่น เพื่อต้องการแรงงานไปทำงานในบริษัทของเขาจำนวนมาก จึงต้องเปิดงานมหกรรมจัดหางานขอนแก่นขึ้นมา รับแรงงานที่ต้องการทำงานในบริษัทต่าง ๆ ได้สอบถามกับผู้ที่จ้างโดยตรง พร้อมกับสามารถบรรจุเข้าทำงานได้โดยตรง การจัดงานครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการสนองนโยบายที่ประเทศจะได้อำนาจใหม่ โดยมีนโยบายให้ผู้ใช้แรงงานขั้นต่ำ 15,000 บาท แต่บริษัทต่าง ๆ ที่มาเปิดบูธรับแรงงานครั้งนี้เป็นผู้ใช้แรงงานระดับล่าง และเป็นฝ่ายผลิตระดับล่างเท่านั้น เรื่องค่าแรงงานจึงเป็นการเจรจาระหว่างนายจ้างกับผู้ใช้แรงงานที่ต้องการรายได้เท่านั้น ถ้าเกิดความพอใจทั้งสองฝ่ายก็สามารถเป็นนายจ้างกับลูกจ้างได้ตามสมัครใจกันทั้งสองฝ่าย ส่วนนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่กำหนดค่าแรงงานระดับปริญญาตรี 15,000 บาท จึงไม่ได้อยู่ในโครงการนี้ ดังนั้นการว่าจ้างค่าแรงมากน้อยแค่ไหน จึงต้องมีการตกลงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่สมัครใจจากทั้งสองฝ่าย แต่ต้องมีค่าจ้างขั้นต่ำใน จ.ขอนแก่น 161 บาทต่อวัน.